
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ 

เม่ือวันพฤหสับดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
ณ ห้องประชมุพิทยา จารพุนูผล อาคารเทพนม เมืองแมน 

*********************** 
 

ผู้มาประชุม 
๑. รศ.สราวุธ เทพานนท์ คณบดี ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ รองคณบดี กรรมการและเลขานุการ 
๓. ศ.ลีรา กิตติกูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพบุคลากร กรรมการ 
๔. รศ.ดวงรัตน์ อินทร รองคณบดีฝ่ายวิจัย       กรรมการ 
๕. รศ.อรวรรณ แก้วบุญชู รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
๖. รศ.วันทนี พันธ์ุประสิทธ์ิ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ กรรมการ 
๗. รศ.เฟ่ืองฟ้า อุตรารัชต์กิจ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา กรรมการ 
๘. รศ.จุฑาธิป ศีลบุตร หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ กรรมการ 
 ๙. รศ.พัชราณี ภวัตกุล หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา กรรมการ 
๑๐. ศ.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข กรรมการ 
๑๑. อ.วรากร โกศัยเสวี หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา กรรมการ 
๑๒. รศ.ขวัญใจ อํานาจสัตย์ซ่ือ หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข กรรมการ 
๑๓. ผศ.สุคนธา ศิริ หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา กรรมการ 
๑๔. ผศ.ธนาศรี สีหะบุตร หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยส่ิงแวดล้อม กรรมการ 
๑๕. รศ.โสภา ชินเวชกิจวานิชย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล กรรมการ 
๑๖. รศ.มณฑา เก่งการพานิช หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ กรรมการ 
๑๗. ผศ.กรวรรณ ยอดไม้ รองหัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว กรรมการ 
๑๘. ผศ.อังสนา บุญธรรม หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน กรรมการ 
๑๙. รศ.มลินี สมภพเจริญ ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
๒๐. ผศ.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย ผู้แทนคณาจารย์ประจํา  กรรมการ 
๒๑. นางสาววิไล กลัดพรหม ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนจากสํานักงานคณบดี กรรมการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ผศ.ไชยนันต์ แท่งทอง รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา 
๒. ผศ.ศิราณี ศรีใส ผู้แทนคณาจารย์ประจํา 
๓. ผศ.อัมรินทร์ คงทวีเลิศ ผู้แทนคณาจารย์ประจํา 
๔. นายคณาทรัพย์ ธวัฒติง ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนจากภาควิชา  
    
 



 

 

๒

ผู้เขา้ร่วมประชุม  
๑. รศ.สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ แทนหัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย            
๒. ผศ.ธนกฤต เนียมหอม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและการพัฒนาท่ียั่งยืน 
๓. นางสาวเกศวรี ปัญญาธรรม หัวหน้างานบริหารการเงิน 
๔. นายกิตติพงศ์ จันทโสภี นักวิชาการพัสดุ 
๕. นางสาวนวพร พานิชเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๖. นายอุซมาน แขวงบู นิติกร 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐น. 

รศ.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ทาํหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ก่อน
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  

ประธานฯ ได้แจ้งข้อมูลการลดการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการลดการใช้กระดาษในการ
จัดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ในคร้ังน้ี ได้จํานวน ๑๓๗ ปอนด์ จากน้ันประธานฯ ได้ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของคณะฯ 
 ๑.๑ เรื่องแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของคณะ 

 ๑.๑.๑  เรื่องแสดงความยินดี  
  ๑) แสดงความยินดี คุณอรวรรณ  ลิขิตพรสวรรค์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลและการบริหาร
ทั่วไป ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๖ ลุมพินี ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขา
วิชาเอกการพยาบาลสาธารณสุข ใน โอกาสได้รับการคั ด เลื อก เป็นศิษ ย์ เก่ า ดี เด่น บัณ ฑิต วิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี ๒๕๖๕ ประเภทบริการจากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
  ๒) แสดงความยินดี คุณสุชาญวัชร สมสอน ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ) ในโอกาสเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้าน 
IPC ทําคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ จากสมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือ 
  ๓) แสดงความยินดี ศ .พรพิมล กองทิพย์ ในโอกาสได้รับการแต่งต้ังให้ ดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
  ๔) แสดงความยินดี นางสาวสุกัญญา โควาวิเศษสุต งานระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร  
ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็น บุคลากรดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๕ กลุ่มที่ ๒ 
ลูกจ้างประจําเงินงบประมาณ 
  ๕) แสดงความยินดี และต้อนรับ รศ.จุฑาธิป ศีลบุตร ในโอกาสได้รับการแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่ง หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ ต้ังแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นต้นไป 
  ๖) แนะนําบุคลากรใหม่ 
  Mr.Hassan Mohamad Beydoun ผู้เช่ียวชาญชาวต่างประเทศ งานวิเทศสัมพันธ์  
 



 

 

๓
 

  ๑.๒  เรื่องสําคัญ 
   ๑) ผศ.ธนกฤต เนียมหอม แจ้งว่า การจัดทําโครงการจัดทําคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารและข้อมูลภายในและภายนอก ทั้งน้ีได้
กล่าวขอขอบคุณทุกภาควิชาที่ให้ความร่วมมือจัดส่งข้อมูลเพ่ือประกอบการดําเนินโครงการฯ 
   ๒) ผศ.ธนกฤต เนียมหอม แจ้งว่า สืบเน่ืองจากคณะมีนโยบายพัฒนาอัตลักษณ์ ภาพลักษณ์ของ
คณะ ในการน้ีจึงเห็นควรให้มีการเรียบเรียงทํานอง“เพลงราชพฤกษ์พิไล” ซึ่งใช้มานานกว่า ๓๐ ปี ใหม่  จึงได้
ประสานกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ดําเนินการเรียบเรียงทํานองเพลงใหม่ ๒ เวอร์ช่ันโดยคณะจะดําเนินการอัพ
โหลดไฟล์เพลงลงเว็บไซต์คณะต่อไป 
       ประธานฯ เสนอให้อัพโหลดลงเว็บไซต์ Youtube และทําโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ถึง
สมาคมศิษย์เก่าฯ ทํา QR-code ลิงค์ Youtube และจัดทําภาพประกอบเพลง มอบหมายให้งานสื่อสารองค์กร
ดําเนินการต่อไป 
  ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เม่ือวันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ 
 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ 
โดยไม่มีการแกไ้ข 
 ที่ประชุม :  รบัรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพือ่พิจารณา 
 ๓.๑ เสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
 ประธานฯ แจ้งว่า ตามหนังสือที่ อว ๗๘.๐๑๓/ว ๐๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖เร่ืองการ
สรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมสาํนักงานอธิการบดี ขอให้
เสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองกายภาพและสิ่งแวดลอ้มโดยมติของคณะกรรมการประจําส่วน
งาน มีสิทธิเสนอช่ือได้ ส่วนงานละ ๑ ช่ือ ตามแบบเสนอช่ือ และส่งกลับไปยังประธานคณะกรรมการสรรหาฯ
ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
 ในการน้ี จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณาเสนอช่ือผู้สมควรดํารง
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจํานวน ๑ ช่ือ เพ่ือดําเนินการส่งมหาวิทยาลัยต่อไป 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติไมเ่สนอช่ือ 
 มติที่ประชุม  :   ไม่เสนอชื่อ 
  

 ๓.๒ พิจารณาเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองกิจการนักศึกษา 
  ประธานฯ แจ้งว่า ตามหนังสือที่ อว ๗๘.๐๑๓/ว ๐๕๖๙ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖เร่ือง
การสรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองกิจการนักศึกษาสํานักงานอธิการบดี ขอให้
เสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองกิจการนักศึกษาโดยมติของคณะกรรมการประจําส่วนงาน มี



 

 

๔

สิทธิเสนอช่ือได้ ส่วนงานละ ๑ ช่ือ ตามแบบเสนอช่ือ และส่งกลับไปยังประธานคณะกรรมการสรรหาฯภายใน
วันที่ ๒๘กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
  ในการน้ี จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณาเสนอช่ือผู้สมควรดํารง
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองกิจการนักศึกษาจํานวน ๑ ช่ือ เพ่ือดําเนินการส่งมหาวิทยาลัยต่อไป 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติไมเ่สนอช่ือ 
  มติที่ประชุม   :   ไม่เสนอชือ่ 
 

 ๓.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร-  
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ (หลกัสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) 

 ประธานฯ แจ้งว่า ตามที่ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ได้มีการปรับปรุงรายช่ือ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๘๔ เมื่อวันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ดังความทราบแล้วน้ัน อน่ึง 
ภาควิชาฯ จึงขอปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารหลักสูตรฯเพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงโดยคําสั่งดังกล่าว
ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ 
ตุลาคม ๒๕๖๕   
   ดังน้ันเพ่ือให้การบริหารงานของหลักสูตรฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ใน
การน้ี รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทําคําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯดังกล่าว อ้างอิงตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ “ข้อที่ ๖๔ (๑) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน สําหรับ
หลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก และจํานวนไม่น้อยกว่า ๕ คน สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรและ
หลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูง เป็นกรรมการ โดยพิจารณาแต่งต้ังคนหน่ึงเป็นประธาน และอีกคนหน่ึงเป็น
กรรมการและเลขานุการ และ(๒) ผู้ทรงคุณวุฒินอกส่วนงานต้นสังกัดอย่างน้อย ๑ คน เป็นที่ปรึกษา ทั้งน้ีอาจมี
อาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็นกรรมการเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม ให้หัวหน้าส่วนงานต้น
สังกัดของหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําส่วนงาน เสนอรายช่ือผู้เห็นสมควรเป็นคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร”รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

รศ.มณฑา เก่งการพานิช แจ้งเพ่ิมเติมว่า ด้วยหลักสูตรน้ี ศ.สุภา เพ่งพิศ เป็นผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ทั้งน้ีในอนาคตภาควิชาได้มีการวางแผนเตรียมให้ อ.ชวภณ สรรข้าวคํา รับช่วงต่อในการเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งจะต้องมีการปรับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอีกครั้ง สืบเน่ืองมาจากภาควิชายังคง
ต้องมีอาจารย์ที่ทําหน้าที่รับผิดชอบในหลักสูตรระดับปริญญาตรี จนกว่านักศึกษาที่คงอยู่จะสําเร็จการศึกษา
ทั้งหมด ขณะนี้ภาควิชาจึงได้ปรับ อ.ศิริพร แสนตรี เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจําหลักสูตร วท.บ.
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สําหรับหลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ กําหนดให้              
อ.อลงกรณ์ เปกาลี เป็นกรรมการหลักสูตร ด้วยเห็นว่าหลักสูตรของภาควิชาสุขศึกษาฯ และภาควิชาอนามัย
ชุมชน จะสามารถช่วยกันทําหลักสูตรร่วมกันได้ 
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ผศ.อังสนา บุญธรรม แจ้งว่า ที่ผ่านมาคณะเคยทําฐานข้อมูลอาจารย์แต่ละท่านที่เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจําหลักสูตรใดบ้าง ด้วยมีอาจารย์เข้ามาใหม่จึงไม่ได้ปรับข้อมูลใหม่ ซึ่งจะทํา
ให้เห็นชัดที่จะดูแลหลักสูตรคณะ ต้องวางแผนเร่ืองอาจารย์เพ่ือสนับสนุนกรณีจะจัดทําหลักสูตรใหม่เพ่ือ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงการสังคมได้เร็ว 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเหน็ชอบการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) 
 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
 
 ๓.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงย่อยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัย 
สิ่งแวดล้อม (ภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ 
  ประธานฯ แจ้งว่า ด้วยภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม มคีวามประสงค์เสนอขอ
ปรับปรุงย่อยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติและภาคพิเศษ) หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีสาระการปรับปรุงหลักสูตร คอืขอปรับเพ่ิมรายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตรเพ่ือทํา
หน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการทําวิทยานพินธ์ของนักศึกษา  

 อน่ึง หลักสูตรฯ  ได้ผ่านความเห็นชอบและการกลั่นกรองหลักสูตร ดังน้ี   
     - ที่ประชุมภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ 

 - ที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 
        ๒๕๖๖ 

 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเหน็ชอบการปรับปรุงย่อยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
 

 ๓.๕ ยกเลิกประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร ์เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินอุดหนุน 
ค่าตรวจบทความต้นฉบับ (Manuscript) ภาษาอังกฤษ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 รองคณบดีฝ่ายวิจัย แจ้งว่า ตามที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ออกประกาศคณะฯ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินอุดหนุนค่าตรวจบทความต้นฉบับ (Manuscript) ภาษาอังกฤษ พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยกําหนดให้มีการจ่ายเงินอุดหนุนค่าตรวจบทความ ต้นฉบับภาษาอังกฤษให้บุคลากรสายวิชาการของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์น้ัน 
 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการสนับสนุนค่าจัดเตรียมบทความต้นฉบับตามที่จ่ายจริง แต่ไม่
เกินจํานวน ๕,๐๐๐ คํา อีกทั้งคณะได้มีการสนับสนุนบรรณาธิกรภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากร และนักศึกษา 
โดยมีบริการตรวจ Manuscript ให้แก่บุคลากรโดยผู้เช่ียวชาญต่างประเทศ  
  ในการน้ี คณะได้มีนโยบายให้ยกเลิกการจ่ายเงินอุดหนุนค่าตรวจบทความต้นฉบับภาษาอังกฤษให้
บุคลากรสายวิชาการของคณะสาธารณสุขศาสตร์ จึงได้เสนอขอให้คณะกรรมการประจําคณะ พิจารณายกเลิก
ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินอุดหนุนค่าตรวจบทความต้นฉบับ 
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(Manuscript) ภาษาอังกฤษ พ.ศ. ๒๕๖๒ต้ังแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไปรายละเอียดเอกสาร
ประกอบการประชุม 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเหน็ชอบให้ยกเลิกประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราการจ่ายเงินอุดหนุนค่าตรวจบทความต้นฉบับ (Manuscript) ภาษาอังกฤษ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
 

 ๓.๖ ยกเลิกประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทนุสนับสนุนการผลิตตําราและหนังสือทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยแจ้งว่าตามที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ออกประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์
การจัดสรรทุนสนับสนุนการผลิตตําราและหนังสือทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกําหนดให้มีการจ่ายเงิน
สนับสนุนการผลิตตําราและหนังสือทางวิชาการ ให้บุคลากรสายวิชาการของคณะสาธารณสุขศาสตร์น้ัน ซึ่งทาง
มหาวิทยาลัยมหิดล  มีสํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล  (MU Press) โดยให้บริการแก่ บุคลากรสังกัด
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่สนใจสร้างสรรค์ตํารา และหนังสือทางวิชาการ  

 ในการน้ี คณะได้มีนโยบายให้ยกเลิกการจ่ายเงินสนับสนุนการผลิตตําราและหนังสือทาง
วิชาการ ให้บุคลากรสายวิชาการของคณะสาธารณสุขศาสตร์จึงได้เสนอขอให้คณะกรรมการประจําคณะ 
พิจารณายกเลิกประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสนับสนุนการผลิตตําราและ
หนังสือทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต้ังแต่วันที่ ๑ มีนาคมพ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไปรายละเอียดเอกสารประกอบการ
ประชุม 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพบุคลากรแจ้งว่า ด้วยเป็นกองบรรณาธิการ MU press ซึ่ง
สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล (MU Press) จะมีทั้งแบบเล่ม และแบบ E-book โดยมีค่าสมนาคุณเรือ่งละ 
๕,๐๐๐ บาท ผ่านระบบ reviewer ที่เข้มงวด มีตรารับรองจากมหาวิทยาลัยมหิดล และจะมีการแบ่งรายได้จาก
การขาย E-book ให้กับผู้วิจยั ซึ่งต่างกับคณะที่เป็นการสนับสนุนการตีพิมพ์ 

ผศ.สุคนธา ศิร ิแจ้งเพ่ิมเติมว่า จากที่ภาควิชาระบาดวิทยาได้ทํา MU press เห็นว่า MU 
press จะค่อนข้างดี แต่ลิขสทิธ์ิเป็นของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยจะทําสญัญาแบ่งสัดสว่นผลประโยชน์จากการ
ขายให้กับผู้วิจยัแต่ละคนไม่สามารถโอนเพียงคนเดียว และต้องมีสัดส่วนที่ชัดเจน ภาควิชาจึงยังไม่ได้ทําสัญญา 
เน่ืองจากมี E-book มีผู้เขียนหลายท่าน และเป็นอาจารย์ที่เกษียณไปแล้ว จึงยังเป็นปัญหาสําคัญในเรื่องการ
ติดต่อ 

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและเสนอแนะดังน้ี 
๑. ถ้าประกาศยังเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์อยู่ให้คงประกาศเดิมไว้ 
๒. ประกาศฉบับน้ีเป็นแรงจูงใจที่ดีและช่วยสนับสนุนการตีพิมพ์ให้กับอาจารย์ที่ขอตําแหน่ง 
๓. ผู้วิจัยอาจจะใช้เงินส่วนน้ีเพ่ือเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้อ่าน ผูร้ีวิว หรือผู้ออกแบบ เพ่ิมเติมได้ 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติไมเ่ห็นชอบให้ยกเลิกประกาศคณะ โดยให้คงประกาศเดิม ซึง่ถ้าใน
อนาคตมีการเปลี่ยนแปลงให้ปรับแก้ไขบางข้อตามสถานการณ์ 

มติที่ประชุม  :   ไม่เห็นชอบให้ยกเลิกประกาศฯ และเห็นชอบยังคงให้ใช้ประกาศเดิมต่อไป 
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๓.๗  (ร่าง) ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายรางวัลการตีพิมพ์บทความวิจัยใน 
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ จากวิทยานิพนธ์ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ.๒๕๖๖ 
 รองคณบดีฝ่ายวิจัย แจ้งว่า ตามท่ีคณะได้ออกประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการ
จ่ายรางวัลการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จากวิทยานิพนธ์ สําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งได้มีการใช้ปฏิบัติในการจ่ายเงินรางวัลให้นักศึกษา
ระดับปริญญาโท ที่มีผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จากวิทยานิพนธ์มาระยะเวลาหน่ึงแล้ว จึง
พบว่ามีอัตราการจ่ายเงินรางวัลในบางรายการ ที่จําเป็นต้องมีการปรับแก้ไขให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน และเป็นประโยชน์ต่อคณะให้มากย่ิงขึ้น โดยยกเลิกการจ่ายเงินรางวัลสําหรับบทความที่ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ 
  จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแก้ไข
ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายรางวัลการตีพิมพ์บทความวิจัย ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ จากวิทยานิพนธ์สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยสรุปสาระสําคัญการเสนอขอ
ปรับแก้ไขดังน้ี 
  ๑. ยกเลิกการจ่ายเงินรางวัลสําหรับบทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ ในอัตรารางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท ต่อนักศึกษาหน่ึงคน 
  ๒. แก้ไขหลักเกณฑ์ การย่ืนหลักฐานขอรับเงินรางวัล ในข้อ ๕ ของประกาศคณะฉบับเดิม ดังน้ี 
      ๒.๑ จากเดิม “(๑)สําเนาบทความที่ได้ถูกตีพิมพ์แล้วในวารสาร (ฉบับสมบูรณ์) หรือสําเนา     
ใบตอบรับการตีพิมพ์ (Letter of publication acceptance) จากวารสารที่ลงตีพิมพ์บทความวิจัย จํานวน  
๑ ชุด ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือตอบรับต้ังแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕” เป็น “(๑)สําเนาบทความที่ได้ถูกตีพิมพ์
แล้วในวารสาร (ฉบับสมบูรณ์) หรือสําเนาใบตอบรับการตีพิมพ์ (Letter of publication acceptance) จาก
วารสารที่ลงตีพิมพ์บทความวิจัย จํานวน ๑ ชุด ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือตอบรับต้ังแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖” 
      ๒.๒ จากเดิม“๕.๒ งานวิจัยและนวัตกรรม สํานักงานคณบดี เมื่อได้รับเอกสารตามข้อ ๖.๑ 
ครบถ้วนแล้ว นําเสนอคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วนําเสนอคณบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
และดําเนินการเบิกจ่ายเงินรางวัลให้นักศึกษา” เป็น “๕.๒ งานวิจัยและนวัตกรรม สํานักงานคณบดี เมื่อได้รับ
เอกสารตามข้อ ๕.๑ ครบถ้วนแล้ว นําเสนอคณบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ และดําเนินการเบิกจ่ายเงินรางวัลให้
นักศึกษา” 
   ในการน้ี คณะจึงได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายรางวัลการ
ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จากวิทยานิพนธ์ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ. 
๒๕๖๖ โดยให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไปรายละเอียดเอกสารประกอบการ
ประชุม   
   ประธานฯ แจ้งว่า เพ่ือให้เกิดความกระชับ การขอรับเงินรางวัลให้เสนอประธานหลักสูตรและ
หัวหน้าภาควิชา หรือหลักสูตรไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของภาควิชา เช่น หลักสูตร ส.ด. หลักสูตร ส.ม. ให้
ผ่านประธานหลักสูตร หรือกรณีหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรรว่มหลายภาควิชาให้ผ่านประธานหลักสูตร 



 

 

๘

   ผศ.อังสนา บุญธรรม เสนอให้เพ่ิมข้อความในประกาศ ทั้งน้ีหลักสูตรที่ไม่ได้อยู่ในความดูแล
ของภาควิชา ให้ประธานหลักสูตรพิจารณา 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป โดยเพ่ิมข้อความ “ทั้งน้ีหลักสูตรที่
ไม่ได้อยู่ในความดูแลของภาควิชาให้ประธานหลักสูตรพิจารณา” 
 มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 

 
๓.๘  (ร่าง)ประกาศคณะ เรื่อง หลักเกณฑแ์ละอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและ

บทความปริทศัน์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Page Charge) พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 รองคณบดีฝ่ายวิจัย แจ้งว่า ตามที่คณะได้ออกประกาศคณะ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการ

จ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความปริทัศน์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ลงวันที่ ๓๐กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และประกาศคณะ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการ
ตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความปริทัศน์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ 
๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งได้มีการใช้ปฏิบัติในการจ่ายเงินสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการที่มีผลงานวิจัย
และปริทัศน์ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ น้ัน 

เพ่ือให้การดําเนินการตามประกาศฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรให้มีการ
ปรับแก้ไขประกาศ ให้มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อคณะให้มากย่ิงขึ้น และเพ่ือให้สะดวกในการ
ปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ ให้จัดทําเป็นประกาศฯฉบับใหม่ ปี ๒๕๖๖ แทนประกาศฉบับเดิม คณะจึงได้
จัดทํา(ร่าง) ประกาศคณะ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความ
ปริทัศน์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Page Charge) พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ ๑ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แจ้งว่า การขอรับเงินสนับสนุนฯ ให้โหลดแบบฟอร์ม PHRF-2.0 หรือ 
สแกน Qr-code แล้วสามารถแนบไฟล์ โดยให้หัวหน้าภาควิชาพิจารณาลงนาม 

 ประธานฯ แจ้งว่า เบ้ืองต้นขอให้ลองส่งไฟล์เอกสาร โดยกรอกแบบฟอร์ม PHRF-2.0 แนบไฟล์
แล้วส่งผ่านระบบสารบรรณคณะ โดยเมื่อทางสารบรรณรับเรื่องจะส่งต่อให้คณบดีลงนาม คณบดีลงนามแล้วจึง
ส่งต่อไปยังงานวิจัยและงานการเงิน เพ่ือดําเนินการที่เก่ียวข้องต่อไป ดังน้ันขอให้ปรับวิธีนําส่งเอกสารจากเดิมที่
ส่งตรงไปยัง“งานวิจัยและนวัตกรรม” เป็นให้ส่งผ่าน “งานบริหารทั่วไป (หน่วยสารบรรณ)” 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเหน็ชอบ (ร่าง)ประกาศคณะ เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละอัตราการจ่ายเงิน
สนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความปริทัศน์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Page Charge) พ.ศ. 
๒๕๖๖ โดยใหป้รับวิธีการย่ืนเอกสาร ให้นําส่งที่ “งานวิจัยและนวัตกรรม” เป็น “งานบริหารทั่วไป (หน่วยสาร
บรรณ)” 
 มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
 

๓.๙  (ร่าง)ประกาศคณะ เรื่อง หลักเกณฑแ์ละอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัย
และบทความปริทัศน์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Reward)พ.ศ. ๒๕๖๖ 



 

 

๙

 รองคณบดีฝ่ายวิจัย แจ้งว่า ตามที่คณะได้ออกประกาศคณะ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความปริทัศน์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และประกาศคณะ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนการตีพิมพ์
บทความวิจัยและบทความปริทัศน์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ 
มกราคม ๒๕๖๖ ซึ่งได้มีการใช้ปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้บุคลากรสายวิชาการ ที่มีผลงานวิจัยและ
ปริทัศน์ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ น้ัน  

เพ่ือให้การดําเนินการตามประกาศฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรให้มีการ
ปรับแก้ไขประกาศฯ ให้มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อคณะให้มากย่ิงขึ้น และเพื่อให้สะดวกในการ
ปฏิบัติงานและการบริหารจัดการให้จัดทําเป็นประกาศฯฉบับใหม่ ปี ๒๕๖๖ จึงได้จัดทํา(ร่าง) ประกาศคณะฯ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความปริทัศน์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Reward) พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เป็นต้นไป รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

   ประธานฯ แจ้งว่า เพ่ือให้สอดคล้องกับ (ร่าง) ประกาศคณะ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการ
จ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความปริทัศน์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Page 
Charge) พ.ศ. ๒๕๖๖และ(ร่าง)ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนการตีพิมพ์
บทความวิจัยและบทความปริทัศน์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Reward) พ.ศ. ๒๕๖๖  ดังน้ันขอให้ปรับ
วิธีนําส่งเอกสารจากเดิมที่ส่งตรงไปยัง“งานวิจัยและนวัตกรรม” เป็นให้สง่ผ่าน“งานบริหารทั่วไป (หน่วยสาร
บรรณ)” 

รศ.มณฑา เก่งการพานิช สอบถาม เรื่องช่องทางเช่ือมข้อมูลงานวิจัย เมื่ออาจารย์แต่ละท่าน
ตีพิมพ์และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ว่าได้รับการตีพิมพ์แล้ว จะมีการเก็บข้อมูลการตีพิมพ์ของอาจารย์ไปยังงานวิจัย
ใช่หรือไม่ RU จะดึงข้อมูลส่วนน้ีไปกรอกได้เลยหรือไม่ ซึ่งปัจจุบันหัวหน้าภาควิชาได้กรอกข้อมูล Ru ทุก Qutier
ซึ่งเห็นว่าซ้ําซ้อน เสนอให้มีวิธีเช่ือมต่อข้อมูลได้ว่า จะมีเรื่องไหนที่สามารถเบิกค่าตอบแทนได้จํานวนเท่าไร และ
สามารถเช่ือมข้อมูลระบบ RU 

  ประธานฯ แจ้งว่า กรณีเงินรางวัลยังต้องกรอกข้อมูลอยู่ สว่นกรอก RU จะมอบหมายให้รอง
คณบดีไปประสานให้การกรอกข้อมูลลง RU ให้น้อยที่สุดและความถี่ใหน้้อยลงด้วย ถ้ามีคนที่ใช้ด้วยกันได้ให้ใช้
ด้วยกัน  

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเหน็ชอบ(ร่าง)ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความปริทัศน์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Reward)พ.ศ. 
๒๕๖๖ โดยใหป้รับวิธีนําส่งเอกสารจากเดิมที่ส่งตรงไปยัง“งานวิจัยและนวัตกรรม” เป็นให้ส่งผ่าน“งานบริหาร
ทั่วไป (หน่วยสารบรรณ)” 
 มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
 

 ๓.๑๐ (ร่าง) ประกาศคณะ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้ดํารงตําแหน่ง
รักษาการหัวหน้างาน พ.ศ. ๒๕๖๖ 



 

 

๑๐ 

  เลขานุการคณะ แจ้งว่า สืบเน่ืองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อ
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที ่๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ให้ความเห็นชอบการปรับ
โครงสร้างหน่วยงานภายในสํานักงานคณบดี เป็น ๓ งาน ประกอบด้วย งานภารกิจภายใน งานการศึกษา งาน
ภารกิจพิเศษ น้ัน  
  คณะเห็นสมควรให้กําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้ดํารง
ตําแหน่งรักษาการหัวหน้างาน ตามการปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในสํานักงานคณบดีใหม่ ตามประกาศ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสํานักงานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้เหมาะสมและเป็นขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน คณะจึงได้จัดทํา (ร่าง) 
ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้ดํารงตําแหน่งรักษาการหัวหน้างาน 
พ.ศ. ๒๕๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณา รายละเอียดมเอกสารประกอบการประชุม 
  นางสาววิไล กลัดพรหม แจ้งเพ่ิมเติมว่า ตาม(ร่าง) ประกาศคณะ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือดํารงตําแหน่งรักษาการหัวหน้างาน ตามการแบ่งหน่วยงานใหม่ของสํานักงาน
คณบดี เพ่ือคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ดํารงตําแหน่งรักษาการหัวหน้างาน มีวาระการปฏิบัติงาน ๓ เดือน
และกําหนดให้มีการประเมินปัญหาอุปสรรค ซึ่งคณะกําหนดให้จ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้รักษาหัวหน้างาน ใน
อัตราไม่เกิน ๒,๕๐๐ บาท/เดือน 
 โดยตําแหน่งรักษาการหัวหน้างาน ตามการแบ่งหน่วยงานใหม่ จะเป็นการดําเนินการภายใน
คณะ ส่วนหัวหน้างานเดิมจะคงปฏิบัติงานในตําแหน่งหัวหน้างานตามโครงสร้างที่มหาวิทยาลัยอนุมัติ ดังน้ัน
หัวหน้างานเดิมจะยังคงได้รับค่าตอบแทน ๒,๐๐๐ บาท/เดือน กรณีหัวหน้างานเดิมได้รับตําแหน่งรักษาการ
หัวหน้างานใหม่ คณะจะจ่ายค่าตอบแทนในอัตราที่สูงกว่า เฉพาะช่วงทดลองงาน 

 ผศ.สุคนธา ศิร ิแจ้งว่า จากทีป่ระชุมคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์วิธีดําเนินการคัดเลือก
บุคคล เพ่ือดํารงตําแหน่งรักษาการหัวหน้างาน เห็นว่าควรให้มีระยะเวลาทดลองงาน ๖ เดือน เพ่ือให้เห็นภาพที่
ชัดเจน ซึ่งอาจจะแบ่งประเมินการปฏิบัติงาน ๓ เดือนก่อน ถ้าเห็นว่าเหมาะสมแล้วสามารถยุติการทดลองงานได้ 
แต่ถ้าการประเมินช่วง ๓ เดือนยังไม่ชัดเจนให้เพ่ิมอีก ๓ เดือน และให้ลดบทบาทหัวหน้างานเดิมลง  และเสนอ
ให้ปรับ (ร่าง)ประกาศคณะ เรือ่ง หลักเกณฑ ์วิธีการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือดํารงตําแหน่งรักษาการ
หัวหน้างานฯ มีระยะเวลาทดลองงาน ๖ เดือน เพ่ือให้ประกาศฯ มีความสอดคล้องกัน 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเหน็ชอบ(ร่าง) ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้ดํารงตําแหน่งรักษาการหัวหน้างาน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยปรับให้รักษาการหัวหน้ากลุ่มมี
ระยะเวลาทดลองงาน ๖ เดือน  
 มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 

 

๓.๑๑ ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงย่อยรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจํา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรห์ลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๑ 



 

 

๑๑ 

 ประธานฯ แจ้งว่า เน่ืองจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขอปรับ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยขอปรับเพ่ิมอาจารย์ศิริพร แสนตรี มาแทน      
รศ.ขวัญเมือง แก้วดําเกิง ที่เกษียณอายุการปฏิบัติงาน 

 ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ
การปฏิบัติงานจริง จึงขอปรับปรุงรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรตาม 

 อน่ึง หลักสูตรฯ  ได้ผ่านความเห็นชอบและการกลั่นกรองหลักสูตร ดังน้ี   
 - ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อ 
        วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
    - ที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาตรี ครัง้ที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

       รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงย่อยรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๑ 
 มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 

 

๓.๑๒ เลือกผูแ้ทนคณะกรรมการยกร่างฯ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการต่อสัญญาจ้างของ
บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตามข้อ ๑.๑, ๑.๒และ ๑.๓ 
  ประธานฯ แจ้งขอถอนวาระการประชุม 
 มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบให้ถอนวาระ 

 

๓.๑๓ ขออนุมติัจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า งานวิเทศสัมพันธ์มีความประสงค์ที่จะการจัดประชุมวิชาการ

นานาชาติ เรื่อง "International Conference on Public Health and Education for sustainable 
development goal and Life Long Learning"ในวันที่ ๒๖ – ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ โดยมี Universiti 
Brunei Darussalam ร่วมเป็น Co-host 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างเครือข่ายด้านวิชาการในภูมิภาค
เอเชีย และเป็นเวทีสําหรับนักศึกษาในการนําเสนอผลงานวิจัย รวมทั้งเป็นการขยายเครือข่ายทางวิชาการและ
การวิจัยให้กับคณะและมหาวิทยาลัย 

กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากร และนักศึกษา จากองค์กรต่าง ๆ และสถาบันการศึกษาทางด้าน
สาธารณสุข วิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์และการพยาบาล ทั้งในประเทศและต่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย 
ประมาณการจํานวนผู้เข้าประชุม ๑๘๐ คน โดยต้องเป็นชาวต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า ๘๐ คน กําหนดจะจัดงาน
ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

 งบประมาณ: ขอทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล และ APACPH โดยคณะสนับสนุนห้องประชุม 
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังน้ี 
๑. ปรับช่ือการประชุมให้ชัดเจนและเพ่ือขยายกลุ่มผู้เข้าประชุมให้เพ่ิมขึ้น 

- เสนอเพ่ิม keyword “Environment” 



 

 

๑๒

- เพ่ือให้ช่ือกระชับมากขึ้น ใหป้รับ “sustainable development goal” เป็น “SDG”  
- เสนอ “Public Health and Education” เป็น “Public Health Education” 

๒. เน่ืองจากกําหนการจัดประชุมใกล้กับวันมหดิล ๒๔ กันายน ๒๕๖๖ ซึ่งคณะทํางานอาจจะ
เป็นบุคลากรกลุ่มเดียวกัน เสนอให้ปรับวันจัดประชุมเพ่ือให้มีระยะเวลาเตรียมงานมากขึ้น  

๓. เสนอให้ประสานขอทุนสนับสนุนจากหน่วยงาภายนอกเพ่ิมเติม 
ประธานฯ แจ้งว่า จะขอทุนจาก APACPH และขอให ้Journal APACPH ร่วมเป็น Parter 

Journal และเสนอให้เก็บค่าลงทะเบียน 50 USD  
ประธานฯ แจ้งว่า มอบหมายให้รองคณบดีฝา่ยวิเทศสัมพันธ์ จัดทําโครงการและแต่งต้ัง

คณะทํางานจัดการประชุมวิชาการ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบการปรับช่ือการประชุม กําหนดวันการประชุม และขอ
ความร่วมมือจากภาควิชาร่วมเป็นคณะกรรมการในการจดัการประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเหน็ชอบให้จัดการประชุมวิชาการนานาชาติโดยให้รองคณบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์ จัดทําโครงการ และแต่งต้ังคณะทํางานจัดการประชุมวิชาการ เพ่ือดําเนินการต่อไป 
 มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 

 

ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องสืบเนื่อง 
๔.๑  การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

  ผศ.อังสนา บุญธรรม แจ้งว่า นักศึกษาได้นําเสนอการเตรียมการด้านวิชาการ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คณะได้นํานักศึกษาลงชุมชน ๑ ครั้ง เพ่ือให้เห็นสภาพชุมชนที่ต้องเข้าศึกษาเรียนรู้ ซึ่งออก
ฝึกภาคสนามเต็มรูปแบบ ระหว่างในวันที่ ๗ มีนาคม - ๘ เมษายน ๒๕๖๖ จากการฟังการนําเสนอทั้ง ๖ ทีม 
เป็นไปตามความคาดหวังการเรียนรู้ นักศึกษามีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ในชุมชน เห็นความเป็นผู้นําของ
นักศึกษา นอกจากน้ีได้เข้าพบผู้บริหารเขตราชเทวี และหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน เพ่ือขอความร่วมมือ ซึ่งทาง
เขตราชเทวียินดีให้การสนับสนุนและเสนอพัฒนาความร่วมมือโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการน้ีขอเชิญ
คณะกรรมการประจําคณะ ร่วมพิธีปฐมนิเทศฝึกภาคสนาม ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ 
 ที่ประชุม :  รับทราบ 
 

  ๔.๒  เสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิทีส่มควรได้รับปริญญากิตติมศกัด์ิ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
  ประธานฯ แจ้งว่า สืบเน่ืองจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อ
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่องเพ่ือพิจารณา วาระที่ ๓.๒ เสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักด์ิ พ.ศ. ๒๕๖๕ อ้างอิงตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักด์ิ พ.ศ. 
๒๕๕๔  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําส่วนงาน ให้เสนอช่ือได้ไม่เกิน ๓ ช่ือ และกําหนดให้ส่งกลับ
เรื่องไปที่รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. หากพ้นกําหนดเวลา
ดังกล่าวข้างต้นจะถือว่าส่วนงานสละสิทธ์ิในการเสนอช่ือ  
              ในการน้ี ขอให้คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักด์ิ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยขอให้พิมพ์ประวัติและผลงานของผู้ได้รับการเสนอช่ือ ส่งเป็น
เอกสาร “ลับ” ไปที่ นางสาววิไล กลัดพรหม เลขานุการคณะ ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  เพ่ือรวบรวม



 

 

๑๓

รายช่ือและประวัติเสนอ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ 
วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ต่อไป  
  บัดน้ี ไม่มีภาควิชาเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปีการศึกษา 
๒๕๖๕ คณะจึงขอสละสิทธ์ิในการเสนอช่ือ 
    ที่ประชุม :  รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ๕.๑ เรื่องแจ้งจากคณบดี 
  ๕.๑.๑  ตามที่คณะได้มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) กับมหาวิทยาลัย และคณะได้

จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติกับภาควิชา โดยมีการกําหนดค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดที่สําคัญ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
ตามที่ทราบแลว้น้ัน เพ่ือให้คณะกรรมการประจําคณะ ได้รับทราบผลการดําเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน
ระดับภาควิชา คณะจึงมีนโยบายขอให้แต่ละภาควิชานําเสนอผลการดําเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เป็นต้นไป ทั้งน้ีคณะจะ
จัดส่งแบบฟอร์มการนําเสนอไปยังภาควิชาต่อไป 

 ๕.๑.๒ สืบเน่ืองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม 
๒๕๖๖ ให้ความเห็นชอบการเสนอขอพิจารณาปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในสํานักงานคณบดี จาก ๑๒ งาน 
เป็น ๓ งาน ประกอบด้วย ๑ .งานภารกิจภายใน ๒ .งานการศึกษา ๓ .งานภารกิจพิเศษ โดยที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ เห็นชอบให้มีการทดลองการปฏิบัติงาน ๓ เดือน (๑ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๖) 
และให้รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทราบนั้น คณะได้มีการดําเนินการ ดังน้ี 

๑) ประกาศ เรื่องการบริหารหน่วยงาน ๓ งาน ภายในสํานักงานคณบดี คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๖  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖  

๒) ประกาศ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสํานักงานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 
๒๕๖๖ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๓) แต่งต้ังคณะทํางานกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีดําเนินการคัดเลือกบุคคล เพ่ือดํารงตําแหน่ง
รักษาการหัวหน้างาน สํานักงานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล     
ซึ่งคณะทํางานได้มีการจัดประชุมเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จัดทํารา่งหลักเกณฑ์ 
วิธีการดําเนินการคัดเลือกบุคคล และได้เสนอต่อคณบดี เรียบร้อยแล้ว 

คณะจึงได้นําหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว มาจัดทํา (ร่าง) ประกาศคณะ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีดําเนินการ
คัดเลือกบุคคล เพ่ือดํารงตําแหน่งรักษาการหัวหน้างานตามการแบ่งงานใหม่ของสํานักงานคณบดี  คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

 ๕ .๑ .๓  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิ ดล  เรื่อ งทุ น พัฒนามหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นทุนพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่จ้างจากเงินงบประมาณ
แผ่นดิน มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนทุนให้พนักงานสายสนับสนุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าใน
สถาบันการศึกษาของรัฐหรือในกํากับของรัฐที่ยอมรับและมีความโดดเด่นทางวิชาการในสาขาวิชาหรือ



 

 

๑๔

หลักสูตรที่ไปศึกษา ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และความจําเป็นของส่วนงานหรือหน่วยงานโดยกลับมา
ปฏิบัติงานให้ตอบสนองกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

๕.๑.๔ ตามที่คณะดําเนินการย่ืนขอเป็นสถาบันการศึกษาหลักในการดําเนินการจัดกิจกรรม
การศึกษาต่อเน่ืองและได้รับหน่วยคะแนน เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดประกาศสภาการสาธารณสุชชุมชน ใน
การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน น้ัน สภาการสาธารณสุขชุมชน พิจารณาให้
การรับรองให้คณะเป็นสถาบันหลักในการดําเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเน่ือง เรียบร้อยแล้ว 

๕.๑.๕ คณะกําหนดจัดโครงการเตรียมความพร้อมสําหรับบุคลากร เพ่ือเข้ารับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินฯ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมอาคารเทพนม เมืองแมน ช้ัน ๔ คณะสาธารณสุขศาสตร์   

๕.๑.๖ คณะเรียนเชิญรศ.พรพันธ์ุ บุณยรัตพันธ์ุ รศ.กานดา วัฒโนภาส และรศ.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ 
อดีตผู้บริหารคณะ ที่มีอายุ ๗๕ ปี ขึ้นไป ร่วมเป็นเกียรติรับการแสดงมุทิตาจิต และร่วมงานวันครบรอบ ๔๕ ปี 
วันพระราชทานนาม ๑๓๕ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล กําหนดจัดงานในวันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.      
ณ บริเวณโถงมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
  ๕.๑.๗ Climate change and Food Secreity เป็นความมั่นคงทางอาหาร ไม่เฉพาะภาควิชา
โภชนวิทยา เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจสูงInternational Scolarchip ทุกภาควิชาสามารถทําได้โดยมี 
Keyword : Food Secreity 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 

 

 ๕.๒  เรื่องแจง้จากรองคณบดี 
๕.๒.๑ งานบริหารการเงิน 

การจัดเก็บรายได้จากการดําเนินงานของคณะ ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มกราคม 
๒๕๖๖ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
  ตามที่คณะได้ประมาณการการจัดเก็บรายได้จากการดําเนินงานของคณะ ประจําปี ๒๕๖๖
จํานวน ๙๕,๖๑๕,๗๐๐.- บาท การจัดเก็บรายได้จริง ไตรมาสที่ ๑ (ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕– ๓๑ มกราคม 
๒๕๖๖) ได้จํานวน ๑๗,๓๔๑,๐๘๘.๗๙ บาท (ร้อยละ ๑๘.๑๔) รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

๕.๓  เรื่องแจง้จากรองคณบดีฝ่ายวิจัย 
  ตามนโยบายในการพัฒนาความก้าวหน้าทางการวิจัย งานสร้างสรรค์นวัตกรรม ผลิตทรัพย์สิน

ทางปัญญาทางสาธารณสุข ผ่านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสมรรถนะการวิจัยให้คณาจารย์สามารถ
ดําเนินงานวิจัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมาย คณะจึงมีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม
รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 



 

 

๑๕
 

๕.๔  เรื่องแจง้จากรองคณบดีฝ่ายวิเทศสมัพันธ ์
  ขณะนี้คณะมี visiting Professer ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัย ๑ ราย คือ Professor Lai Wan 

Hooi จากประเทศมาเลเซีย มาปฏิบัติงานที่คณะ ระหว่างวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ มีความ
เช่ียวชาญด้าน Policy recommendation/ behaviorScicence จะมาประจําอยู่ที่สํานักงาน ช้ัน ๙ อาคาร
สาธารณสุขวิศิษฏ์ 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

 ๕.๕  เรื่องแจง้จากรองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา 
 ๕.๕.๑ เรื่องแจ้งจากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาโนบายด้านการศึกษา  

                    ๑) การให้ปริญญาเกียรตินิยมสําหรับหลกัสูตรที่มีการตัดสินผลการศึกษาด้วยสัญลักษณ์ที่ไม่มี
แต้มประจํา (O, S, U) 

ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลกําลังดําเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย
การศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม และเน่ืองจากมีข้อเสนอแนะว่า
หากมีการตัดสินผลการศึกษาของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้วยสัญลักษณ์ที่ไม่มแีต้มประจํา (O, S, U) เป็น
จํานวนมาก ซึง่ไม่มีการนํามาคิดแต้มเฉลี่ยประจําภาคและแต้มเฉลี่ยสะสม จะมีแนวทางในการพิจารณาให้
ปริญญาเกียรตินิยมอย่างไร จึงมีแนวคิดว่าน่าจะเอารายวิชา O S U มาพิจารณาเกียรตินิยมด้วย 
 ๒) ตามที่มหาวิทยาลัยได้เสนอแนวทางการดําเนินการสําหรับหลักสูตรประเภท Non-Degree  
โดยมหาวิทยาลัยจะทําการเปิดระบบ  MURSC (Mahidol University Registration Support Center) เป็น
ระบบการลงทะเบียนกลาง เมื่อส่วนงานส่งเอกสารหลักสูตร Non Degree ผ่านระบบดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะ
เข้ามาช่วยส่วนงานตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล พรอ้มทั้งนําหลักสตูร Non Degree น้ี ไปประชาสัมพันธ์
ในเว็บไซด์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะทําหน้าที่รวบรวมหลักสูตร Non Degree ของมหาวิทยาลัย เป็น 
market place คล้ายกับระบบ MuX และหากส่วนงานต้องการส่งขอทุนบัณฑิตพันธ์ุใหม่ ของกระทรวง อว. 
ทางมหาวิทยาลัยก็จะช่วยดําเนินการให้ 
  ๓) แนวปฏิบัติการดําเนินการด้านการศึกษา หลังจากสิ้นสดุสถานการณ์ฉกุเฉิน ระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ตามที่มหาวิทยาลัย ได้นําเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฎิบัติการ
ดําเนินการด้านการศึกษา หลังจากสิ้นสุดสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งทางกองกฎหมายได้ตรวจสอบและพิจารณาร่าง
ประกาศดังกล่าวแล้ว ให้ความเห็นว่าควรให้จัดทําเป็นหนังสือเวียนแจ้งการปฏิบัติตามข้อบังคับฯ แทนการออก
ประกาศ เนื่องจากสาระสําคัญของร่างประกาศฉบับน้ี เป็นการช้ีแจงแนวปฏิบัติเพ่ือให้ทุกส่วนงานสามารถ
ดําเนินการตามข้อบังคับฯ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

  ๔) การจัดทําบทเรียน เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act 
: PDPA) สําหรบันักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 
  มหาวิทยาลัยได้จัดทําคลิปวิดีโอเสร็จสิ้นทั้ งหมดแล้ว อยู่ระหว่างการทําข้อสอบ โดย
สาระสําคัญในประกาศ ได้แก่ นักศึกษาปีหน่ึงทุกคนต้องเข้าเรียนรู้คลิปวิดีโอ และทดสอบความรู้ในระบบให้ผ่าน



 

 

๑๖ 

ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา และหากไม่ผ่านการทดสอบความรู้อาจจะไม่สามารถตรวจสอบผล
การศึกษาของภาคการศึกษาน้ันได้ โดยจะสามารถดูผลการศึกษาได้เมื่อผ่านการทดสอบความรู้ในภาคการศึกษา
ถัดไป 
  ๕.๕.๒ เรื่องแจ้งการศึกษาระดับปริญญาตรี  
 ๑) รายงานมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปี พ.ศ. 
๒๕๖๖รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
 ๒) จํานวนนักศึกษาช้ันปีที่ ๑-๔ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐กมุภาพันธ์ ๒๕๖๖ รวมจํานวนนักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์๗๓๘ คนรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

- นักศึกษาช้ันปีที่ ๑ (รหัส๖๕) หลักสูตร วทบ.สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
ลาออก ๑ คน 

 ๓) สรุปสถานการณ์การเปิดหลักสูตรใหม่/การปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี จํานวน ๔ หลักสตูร (หลักสูตรเปิดใหม่ จํานวน ๒ หลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง จํานวน ๒ หลักสูตร) 

๔) รายงานผลการส่ง มคอ.๓/๔ และมคอ.๕/๖ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคการศกึษาที่ 
๑/๒๕๖๕ รายวิชาที่ส่ง มคอ.๓/๔ จําแนกตามรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน (ข้อมลูวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)
รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
 ๕.๕.๓  เรื่องแจ้งจากการประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย (วันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๖) 

๑) เหตุการณ์ความเสี่ยง “แนวโน้มของจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาลดลง” 
ตามหนังสือที่ อว.๗๘.๐๑๑๑/๐๐๐๐๖ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ ศูนย์บริหารจัดการความ

แจ้งสรุปเหตุการณ์ความเสี่ยงมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งมีเหตุการณ์ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับ
บัณฑิตศึกษา ๑ เรื่อง คือ “แนวโน้มของจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาลดลง” เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบบริหาร
จัดการความเสี่ยงและรายงานผลต่อมหาวิทยาลัยทุกไตรมาส ทั้งน้ีไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสท่ี ๒ ต้องรายงานผล 
ในเดือนเมษายน ๒๕๖๖  โดยบัณฑิตวิทยาลัยขอให ้

(๑) คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยรับทราบ และแจ้งให้หลักสูตรสังกัดส่วนงานของ
แต่ละท่านรับทราบและบริหารจัดการความเสี่ยงเหตุการณ์น้ี 

         (๒)  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเสนอแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง 
๒) ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ว่าด้วยจริยธรรมการวิจัย

ทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  ๓) การคืนพ้ืนที่สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณะทันตแพทยศาสตร์ และการรับ-ส่ง 
เอกสารระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตพญาไท 

          ๔) Issues to Concern for Student Admission 
  ขอให้ทุกหลักสตูรระมัดระวังเรื่องวีซ่านักศึกษาต่างชาติที่มาสมัครเรียนเขา้กับหลักสูตร ซึ่ง
ปัจจุบันพบว่ามีการทําผิดระเบียบมากขึ้น เช่น นักศึกษาเดินทางเข้าประเทศไทยด้วยวีซ่าท่องเที่ยว และขอให้
มหาวิทยาลัยออกวีซ่านักเรียนให้ในภายหลงั ซึ่งตามระเบียบนักศึกษาต้องเข้าประเทศด้วยวีซ่านักเรียนเท่าน้ัน 



 

 

๑๗

นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาที่ขอวีซ่านักเรียนเพ่ือเข้าศึกษา แต่เมื่อเข้าประเทศไทยมาก็หายไปไม่ได้มาเรียนจริง ซึ่งมี
การเตือนจากกระทรวงต่างประเทศถึงมหาวิทยาลัยว่าต้องจัดการวีซ่านักศึกษาให้ถูกต้อง  

๕) เน่ืองในโอกาสครบรอบการสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ๕๐ ปี จึงได้จัดต้ังกองทุนขึ้น เพ่ือให้
ทุนนักศึกษา ซึง่ผู้บริจาคสามารถนําไปลดหย่อยภาษีได้ ๒ เท่า 

๕.๕.๔  เรื่องแจ้งจากการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  ๑) สรุปสถานการณ์การปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรับปรุงตามวงรอบ   
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗  จํานวน ๑๘  หลักสูตรรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

๒) สรุปรายวิชาที่เปิด MAP-C ในระบบบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
สาธารณสุขศาสตร์  ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ คงเดิม จํานวน ๒๘ รายวิชา รายวิชาภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕  
จํานวน ๑๐ รายวิชา (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

๓) สรุปการจัดทํารายวิชา Micro-Credential  (ข้อมลู ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) 
๔) สรุปการสํารวจรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบ  e–Learning คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๕  คงเดิมจาํนวน ๘๖ รายวิชา  
๕) สํานักงานบัณฑิตศึกษา กําหนดจัดกิจกรรมสําหรับนักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา 

“Graduate Students Get Together” ในวันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๔๕ - ๑๘.๔๕ ณ ห้อง
ประชุมพิทยา จารุพูนผล รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

๕.๕.๔  เรื่องแจ้งจากการประชุมคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา AUN-QA 
๑) กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งขอเชิญส่วนงานพิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Criteria Training (Version 4.0) รุ่นที่ ๑ ประจําปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ 
-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม คณะ เสนอ
รายช่ือบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมฯ จํานวน ๔ ท่าน ดังน้ี 

     (๑) ผศ.ธนกฤต เนียมหอม  
     (๒) รศ.มณี ชะนะมา ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาสาธารณสุข  

                              (หลักสูตรนานาชาติ)  
   (๓) อ.เชต ใจกัลยา อาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัย        
       สิ่งแวดล้อม และอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัย             
       สิ่งแวดล้อม  

     (๔) รศ.ปาหนัน พิชยภิญโญ ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ 
          พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 
๒)กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เรียนเชิญส่วนงานพิจารณาส่งหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ C2C for OBE: Commit to 
Change for Outcome Based Education รุ่นที่ ๙ ประจําปี ๒๕๖๖ เพ่ือส่งเสริมให้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ Outcome Base Curriculum และสามารถพัฒนาสู่การเป็น Outcome based 



 

 

๑๘

Education ในวันที่ ๑-๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

ในการน้ี หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการอบรมฯ จํานวน ๒ 
หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร วท.ม. (สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ) และ หลักสูตร วท.ม. (โรคติดเช้ือและวิทยาการ
ระบาดทางการสาธารณสุข) หลักสูตรระดับปริญญาตรี แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการอบรมฯ จํานวน ๓ 
หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม), หลักสูตร วท.บ. (โภชนวิทยาและการกําหนดอาหาร และ 
หลักสูตร วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) ซึ่งคณะฯ ดําเนินการลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในระบบของ
มหาวิทยาลัยแล้ว 

๓)ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา ดําเนินการส่งบันทึกนําเรียน ประธาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก (รวม ๒๐ หลักสูตร) เพ่ือขอให้ทุกหลักสูตร พิจารณา
แจ้งกําหนดวันและเวลา การรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ภายใน
ส่วนงาน (Tier 1) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จํานวน ๓ วัน ในแบบฟอร์มแจ้งกําหนดการรับการตรวจฯ ส่ง
งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ซึ่งได้รับแจ้งกําหนดวันรับการตรวจ
ประเมินฯ จากหลักสูตรทุกระดับ จํานวน ๒๐ หลักสูตร ครบถ้วนแล้ว  

ในการนี้ จะนําข้อมูลวันตรวจประเมินที่ทุกหลักสูตรแจ้ง เข้าที่ประชุมคณะกรรมการคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือพิจารณากําหนดวันและรายช่ือผู้ตรวจของหลักสูตร โดยจะดําเนินการทําบันทึกแจ้งผลการ
พิจารณาให้หลักสูตรทราบเป็นลําดับต่อไป 

๔) งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา ดําเนินการส่งบันทึกถึงหลักสูตรทุกระดับ ขอให้
ดําเนินการวิเคราะห์ Gap Analysis Criteria AUN-QA Version ๔.๐ ของหลักสูตร ส่งงานบริหารการศึกษาฯ 
ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ 

 ๕.๕.๕ เรื่องแจ้งจากงานกายภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  
๑) ดําเนินการรื้อสายไฟและย้ายโต๊ะเรียนเพื่อเตรียมพ้ืนที่สําหรับผู้เช่าที่อาคาร ๗ ช้ัน ๔ เสร็จ

เรียบร้อย 
๒) ดําเนินการปรับปรุงห้องพร้อมเปลี่ยนฝ้าเพดานห้อง 7406 เพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับ

ห้อง LAB ของภาควิชาวิทยาศาสตร์ฯ เสร็จเรียนร้อย 
๓) เก็บถังดับเพลิง (CO2) ที่มีสภาพไม่พร้อมใช้งาน  
๔) รื้อเก็บหลอดไฟ LED แบบยาว ที่คณะเป็นผู้ดําเนินการติดต้ัง ในพ้ืนที่ห้องสมุดอาคาร ๗ 

ช้ัน ๕ นํามาเก็บสํารองไว้ใช้งาน คาดว่าอาจประหยัดค่าใช้จ่ายในการเบิกซื้อหลอดไฟ ประมาณ ๒ ปี 
๕) ย้าย เก็บโต๊ะเรียน ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ของคณะที่อาคาร ๗ ช้ัน ๕ เพ่ืออํานวยความสะดวกใน

การปรับปรุงพ้ืนที่ห้องสมุด 
๖) ดําเนินการรื้อพร้อมปูกระเบ้ืองที่หลุดร่อนของอาคาร ๖ ได้ดําเนินการที่อาคาร ๖ ช้ัน ๔ 

เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะขอดําเนินการในวันเสาร์ - อาทิตย์ เพ่ือลดปัญหาในเรื่องฝุ่นและเสียงดับรบกวน
ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 



 

 

๑๙

     ๕.๕.๖ เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การทํางาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ 

๑) การปรับปรุงเส้นทางหนีไฟอาคาร ๓ โดยได้ปรึกษากับงานพัสดุฯ แล้ว จะทําแบบคล้าย
บันไดขึ้นเคร่ืองบิน โดยสามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้เพ่ือจะได้ไม่กระทบกับโครงสร้างอาคาร และสามารถเลื่อน
ออกได้เมื่อต้องการซ่อมบํารุงถังบําบัดนํ้าเสียใต้ดิน 

๒) คณะกรรมการ คปอ. จะเสนอรายช่ือผู้ที่เคยผ่านการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 
ประเภทหัวหน้างานและบริหารของบุคลากรในคณะ เพ่ือทําการเสนอคณบดีเพ่ือแต่งต้ังเป็นเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยระดับหัวหน้าและบริหาร เพ่ือปฎิบัติงานภายในคณะต่อไป  ส่วนหัวหน้างานและผู้บริหารปัจจุบันที่ยัง
ไม่ผ่านการฝึกอบรม คณะกรรมการ คปอ. จะเสนอคณบดีเพ่ือเชิญศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ 
(COSHEM) เป็นผู้ให้การฝึกอบรมต่อไป 

๓) การจัดเก็บถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ และเปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ เนื่องจากถัง
คาร์บอนไดออกไซด์ชนิดเก่าได้มีการรั่วเกิดขึ้น จึงให้หน่วยงานกายภาพฯ เก็บรวบรวมมาไว้ในพ้ืนที่ที่เหมาะสม 
เพ่ือเตรียมเสนอคณบดีเปลี่ยนถังใหม่เช่น ถังสารดับเพลิงพิเศษ (ถังสีเขียว) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการดับเพลิงไฟ
ประเภท C หรือ ถ้าจุดไหนไม่มีความจําเป็นต้องเป็นถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ จะเปลี่ยนเป็นถัง
ดับเพลิงชนิดเคมีแทน 

๔) เรื่องจํานวนเจ้าหน้าที่ของคณะที่ผ่านการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นของคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ คณะกรรมการ คปอ. เสนอว่า สามารถให้สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางานหรือ 
shawpat เข้ามาให้การอบรมการดับเพลิงขั้นต้นได้เน่ืองจาก ทางสมาคมฯ มีโครงการ CSR ให้สนับสนุนให้กับ
สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนที่ร้องขออยู่แล้ว 

๕) การปรับปรุงกล้องวงจรปิดของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ทําการเปลี่ยนกล้องใหม่ทดแทน
ของเดิม ๒ ตัว และติดต้ังเพ่ิมเติม ๕ ตัว บริเวณอาคาร ๑ ช้ัน ๑ จากการสํารวจพบว่าเคร่ืองบันทึกข้อมูลอาคาร 
๑ ชํารุด ส่วนที่อาคารอื่นเครื่องบันทึกสามารถใช้งานได้ปกติ และจะพิจารณาเพ่ิมความละเอียดเป็น ๒ ล้าน
พิกเซล 

คณะกรรมการ คปอ. เสนอให้มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าที่พัสดุฯ เป็นคณะกรรมการอีก ๑ คน 
เพ่ือให้ข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

 ๕.๖  เรื่องแจง้จากรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
 ๕.๖.๑  งานบริการวิชาการได้ทําหนังสือเวียนไปยังภาควิชา ตอบแบบสอบถามงานบริการวิชาการ

ของภาควิชา เช่น หลักสูตรอบรม การใหค้ําปรึกษา   
 ๕.๖.๒  ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ กําหนดจัดอบรมให้กับ WHA ในนิคมอุตสาหกรรม เพ่ือ

ประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการของคณะ  
ที่ประชุม   :   รับทราบ 

 
 



 

 

๒๐

 ๕.๗  เรื่องแจ้งจากรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคณุภาพบคุลากร 
๕.๗.๑ คณะจดัโครงการสัมมนาอาจารย์รุ่นใหม่ อายุไม่เกิน ๔๓ ปี เรื่อง “การพัฒนาทักษะการ

สอนและการเสริมสร้างพลังทีม” เพ่ือเสริมทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน พัฒนาการเรียนการสอนให้
ทันสมัยสอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความผูกพัน การทํางานเป็นทีม
เพ่ือตอบสนองพันธกิจด้านการศึกษาและด้านวิชาการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
ณ ศูนย์วิจัยสาธารณสุขและสิง่แวดล้อมสูงเนิน อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

ผลการประเมนิ ผู้เข้าร่วมโครงการฯอายุไม่เกิน ๔๓ ปี ลงทะเบียนทั้งหมด ๒๘ คน และไม่ได้เข้า
ร่วมจํานวน ๑๐ คน ผู้ตอบแบบประเมินจํานวน ๒๐ คน (ร้อยละ ๗๑.๔) มีอายุอยู่ในช่วง Gen X (พ.ศ. ๒๕๐๘ - 
๒๕๒๒) จํานวน ๒ คน (ร้อยละ ๑๐) และอายุช่วง Gen Y (พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๔๐) จํานวน ๑๘ คน (รอ้ยละ 
๙๐) รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

 ๕.๘  เรื่องแจง้จากผู้ช่วยคณบดีฝา่ยกิจการนักศึกษาและการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ไม่มีเรื่องแจ้ง 

 

 ๕.๙ เรื่องแจ้งจากสภาอาจารย์ 
     รศ.มลินี สมภพเจริญ แจง้ว่า ขอเชิญเสนอช่ือ อาจารย์ตัวอย่าง ภายในวันที่ ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๖  
ที่ประชุม   :   รับทราบ 

 

 ๕.๑๐ เรื่องแจ้งจากสภาบุคลากรสายสนับสนุน 
ไม่มีเรื่องแจ้ง 

 
  ๕.๑๑ เรื่องแจ้งจากภาควิชา 
      ๑) รศ.มณฑา เก่งการพานิช มีเรื่องแจ้งดังน้ี 
     - ขณะนี้โครงการย่านนวัตกรรมโยธี ได้รับทุนจาก สปสช. โดยมี รศ.มณฑา เก่งการพานิช 
รศ.เฟ่ืองฟ้า อุตรารัชต์กิจ ผศ.อังสนา บุญธรรม และผศ.สุคนธา ศิริ เป็นผู้ดําเนินการหลัก จะใช้สํานักงานเพ่ือ
สร้างโมเดลหรือนวัตกรรม เน้นผู้สูงอายุ และ Post Covid ใช้สิทธ์ิ UC และจะขอความร่วมมือไปยังภาควิชาที่
เก่ียวข้องต่อไป 
    - การทําความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสกลนคร ในการจัดทําโมเดลเรื่อง NCD 
ให้กับชุมชน ภายใต้โครงการ สสส. อยู่ระหว่างการพัฒนานวัตกรรมเครื่องตรวจนํ้าตาล เน่ืองจากเห็นว่า
เครื่องตรวจนํ้าตาลที่ขายตามท้องตลาดใช้ยากสําหรับประชาชนทั่วไป จึงอยากสร้างนวัตกรรมเหมือนปากกาวัด
ความเค็มที่สามารถวัดค่าและโชว์ได้ นอกจากน้ีได้สร้างนวัตกรรม Walker สําหรับผู้สูงอายุ มีเซนเซอรแ์จ้งการ
หกล้ม ใกลส้ําเร็จแล้ว ซึ่งเซนเซอร์จะแจ้งใหญ้าติหรือสถานพยาบาลทราบกรณีหกล้ม 
      ๒) รศ.ขวัญใจ อํานาจสัตย์ซื่อ แจ้งว่า ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข กําลังดําเนินการ Faculty 
Practice คลินิกผู้สูงอายุ เน้นการประเมินใหค้ําแนะนํา และเป็นที่ฝึกงานให้กับหลักสูตรทั้งระยะสั้นและระยะยาว 



 

 

๒๑

      ๓) ผศ.สุคนธา ศิริ มีเรื่องแจ้งดังน้ี 
    -ตามที่สภาการสาธารณสุขชุมชน ให้การรบัรองคณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นสถาบันหลกัในการดําเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเน่ืองแล้วน้ัน ในการน้ีจึงเสนอขอให้เลขานุการช่วย
จัดทํา Flow chart เพ่ือความสะดวกในการเสนอโครงการ 
    - บริเวณอาคาร ๓ มียุงจํานวนมาก ขอให้คณะฉีดพ่นกําจัดยุงบริเวณอาคารหลังด้วย 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่๖เรื่องอ่ืนๆ 
      ๖.๑ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการต่อสัญญาจ้างของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
          ประธานฯ แจ้งว่า คณะมีแนวทางพิจารณาการต่อสัญญาจ้างบุคลากรให้มีความชัดเจน โดยจะ
ไม่ดูลักษณะบุคคลจะมีการจัดทําหลักเกณฑ์ฯ ๒ ฉบับ คือ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการต่อสัญญาจ้าง 
บุคลากรสายวิชาการ และหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการต่อสัญญาจ้าง บุคลากรสายสนับสนุน และเพื่อเป็น
การรับฟังความคิดเห็นวิธีการพิจารณาต่อสัญญาจ้างจากบุคลากร คณะจะมีแนวทางดังน้ี 

๑) คณะจะทําหนังสือเรื่องรับฟังความคิดเห็นแจ้งให้บุคลากรได้เสนอความคิดเห็นกลับมายังคณะ 
ภายในระยะเวลา ๒๐ วัน ผ่านระบบออนไลน์ 

๒) คณะจะนําข้อเสนอความคิดเห็นที่ได้รับมาทั้งหมด มาจัดทําเป็นหัวข้อแล้วส่งกลับไปยัง
บุคลากรให้ความเห็น ระบุในช่องเห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย 

๓) จากนั้นคณะจะนําหัวข้อที่บุคลากรส่วนใหญ่ให้ความเห็นชอบมากกว่า ๕๐% มาเป็นแนวทาง
ในการปรับแก้ไข (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ 

คณะมีนโยบายพิจารณาตําแหน่งที่ เกษียณอายุให้กับบุคลากร (เงินรายได้คณะ) ก่อน ซึ่ง
หลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว จะเป็นการช่วยผู้บริหารและหัวหน้าภาควิชาพิจารณาการประเมินผลงานของบุลากรในเชิง
ปริมาณ เมื่อ (ร่าง)หลักเกณฑ์ฯ ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนําไปใช้ในการประเมินปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 

ประธานฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า หลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวจะช่วยหัวหน้าภาควิชาในการบริหารจัดการ
บุคลากร ซึ่งจะไม่ใช่หลักเกณฑ์พิจารณาระยะเวลาจ้าง 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 
  ๖.๒ รศ.พัชราณี ภวัตกุล แจง้ว่า ได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่ง

มหาวิทยาลัยมหิดลจะประกาศนโยบายส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบ เพ่ือลดการบริโภคโซเดียม 
(Healthy University Low Sodiem Policy) ดังน้ี 

  ๑) ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากร นักศึกษา และบุคลากรทัว่ไป ตระหนักถึงผลเสียของโซเดียมต่อ
สุขภาพ ซึ่งเป็นแนวทางสําคัญขององค์การอนามัยโลก  

  ๒) ส่งเสริมให้โรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยมหิดล มีเมนูทางเลือกอาหารลดโซเดียม 
  ๓) ส่งเสริมการผลิตนวัตกรรมต่างๆ เพ่ือลดโซเดียม 
  ๔) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 



 

 

๒๒

    โครงการส่งเสริมความรู้ใหกั้บนิสิต นักศึกษา บุคลากร ตลาดนัดลดโซเดียม นวัตกรรม 
ผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ ลดโซเดียม และกิจกรรม Low Sodiemhackatorn จัดประกวดวิธีลดโซเดียม 
    ประธานฯ แจ้งว่า เพ่ือให้คณะเป็นต้นแบบในเรื่องการลดโซเดียม นอกจากส่งเสริมแล้วยัง
จะต้องดําเนินการให้เกิดกิจกรรมขึ้นอย่างชัดเจน เช่น ส่งเสริมให้โรงอาหารใช้ผลิตภัณฑ์ลดโซเดียม ซึง่ผลิตภัณฑ์
อาจมีราคาแพงกว่าผลิตภัณฑ์ปกติ แต่คณะอาจจะลดค่าเช่าพ้ืนที่ให้ ทําให้คณะสามารถแสดงผลประโยชน์การ
การดําเนินการดังกล่าว ขอเสนอแต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือเสนอแนวทางการดําเนินการ โดยมีภาควิชาสุขศึกษาและ
พฤติกรรมศาสตร์ และภาควิชาโภชนวิทยา เป็นหลักในการทํางาน 
    รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ แจ้งว่า จากนโยบายลดโซเดียม คณะสามารถจัดหลักสูตร
อบรมผู้สัมผัสอาหาร โดย ผศ.ธนาศรี สีหะบุตร ร่วมกันได้ 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 
    ๖.๓ ประธานฯ แจ้งว่า ได้หารือร่วมกัน ๓ คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร ์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
และคณะทันตแพทยศาสตร์ เรื่องความปลอดภัยจากการขับขี่จักรยานยนต์ภายในพ้ืนที่ ซึ่งทั้ง ๓ คณะเห็นชอบ
ร่วมกัน และไมอ่นุญาตให้จักรยานยนต์ขับขี่ภายในบริเวณ ๓ คณะ โดยจะจัดหาที่จอดใกล้ประตูทางเข้า กรณี
ออกคนละประตูให้เข็นจักรยานยนต์ นอกจากน้ีจะประสานความร่วมมือระหว่าง ๓ คณะ ในการกําจัดยุง หนู   
ในพ้ืนที่ต่อไป 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
  นางสาวนวพร  พานิชเจริญ 

ผู้จัดทํารายงานการประชุม 
นางสาววิไล  กลัดพรหม 

ผศ.พิจิตรพงศ์  สุนทรพิพิธ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


